

ข้อชุด “แนวทางการลดเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในชุมชน เพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาส่งเสริม “ลดเหล้า”ในชุมชน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
บทนำ	<p>ความเป็นมาของแผนงาน/โครงการวิจัย</p> <p>ปัจจุบันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวผู้บริโภคเท่านั้น ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคมและประเทศ ต่างต้องได้รับภาระจากผลกระทบดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยกว่า 60 โรค และในแต่ละปีประเทศไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่ชนกึ่งดื่มเหล้าเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยสามารถหาเครื่องดื่มได้ด้วยตนเอง (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ :2558) องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 7,744 คน เป็นชาย 3,890 และหญิง 3,854 คน (งานทะเบียนอำเภอเฝ้าไร่ :2558) ในทุกหมู่บ้านจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์คือ มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่ามีการดื่มในปริมาณที่มากขึ้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นปรากฏในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ง่าย เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมระดับครอบครัวส่วนใหญ่เห็นว่าการดื่มสุราเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่ปัญหา มีการดื่มในทุกวันหลังจากการทำงานไร่ งานสวน และในยามเทศกาลยามว่าง ดื่มทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นยาแก้ปวดเมื่อย ดื่มน้ำก่อนอาหารเพื่อการเจริญอาหาร จนเป็นเรื่องปกติของสังคม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีความต้องการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ อบต.อุดมพร มีการดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การงดเหล้าในเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่นงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการงานบุญศพลอดเหล้า งานบุญพลอดเหล้า และจากข้อมูล Tcnap และ Recap พบว่า มีจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1,517 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และมีผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ร้อยละ 70 (แบบสำรวจสถานการณ์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบต.อุดมพร :2559) นักดื่มส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ทั้งการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ปัญหา</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>เศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสตรี ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน อันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆต่อไป</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยนักปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน และ อ.ส.ม. ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมรณรงค์การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าจำนวนนักดื่มไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นในทุกๆปี</p> <p>จากความสำคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริม “ลดเหล้า” ในชุมชน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ขึ้นเพื่อลดปัญหาการดื่มสุราของประชากรในชุมชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการลดเหล้า ของจังหวัดหนองคายต่อไป</p>
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในการลดเหล้าเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน 2. เพื่อได้แนวทางวิธีการและเครือข่าย การลดเหล้าของชุมชนใน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
เป้าหมายของแผน / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชุมชนได้แนวทางการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. ชุมชนได้กลุ่มและครอบครัวความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ชุมชนได้แนวทางในการแก้ปัญหา ลดการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
สถานการณ์	<p>สภาพของพื้นที่ก่อนดำเนินงานวิจัยเป็นอย่างไร มีข้อมูล สถานการณ์ปัญหา หรือมีการนำใช้ข้อมูลของพื้นที่เป็นอย่างไร</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีความต้องการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมเพื่อลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ อบต.อุดมพร มีการดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การงดเหล้าในเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่นงดเหล้าเข้าพรรษา โครงการงานบุญศุภพลอดเหล้า งานบุญพลอดเหล้า และจากข้อมูล Tcnap และ Recap พบว่า มีจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1,517 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และมีผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ร้อยละ 70 (แบบสำรวจสถานการณ์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อบต.อุดมพร :2559)</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>นักดื่มส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว ทั้งการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงและสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น</p>
<p>การออกแบบการทำงาน กระบวนการคิด วิธีทำงาน</p>	<p>แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิชาการและชุมชนท้องถิ่น (กระบวนการดำเนินงาน กลไก เครื่องมือ)</p> <p>นักวิจัยร่วมกันออกแบบการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ โดยการจัดให้มีคณะทำงานในรูปแบบโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ในพื้นที่ดำเนินงานวิจัย นักวิจัยแต่ละโครงการต้องร่วมออกแบบและวางแผนการดำเนินงานวิจัยกับ 4 องค์ประกอบร่วมโครงการคือ เจ้าหน้าที่ อปท. ทีมงานวิชาการ(นักวิจัยของมหาวิทยาลัย) นักศึกษาร่วมโครงการ และบุคลากรในพื้นที่วิจัย(ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่) ดังนั้นจึงทำให้ทีมนักวิจัยมีการออกแบบวิธีการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละพื้นที่</p> <p>ในพื้นที่ อบต.อุดมพร มีการจัดกิจกรรมหนุนเสริมทีมพื้นที่ การร่วมประชุมสังเคราะห์ข้อมูล กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากประสบปัญหาด้านขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับนโยบายของ อบต.กล่าวคือ นางสาววาสนา พันธุ์พยัคฆ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนเครือข่ายสุขภาพะ ประเด็นแอลกอฮอล์ ได้แจ้งกับทีมผู้วิจัยว่า ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ไม่ขอร่วมโครงการ ดังนั้นการออกแบบการดำเนินงานในพื้นที่ ผู้วิจัยจึงได้ประสานงานกับผู้นำระดับรองลงมา คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายบพิตร คำมัส และดำเนินการหนุนเสริมให้คำปรึกษา วิธีการ และติดตามผลการดำเนินการในโครงการต่อไป</p>
<p>บทบาท/คุณลักษณะสำคัญของนักวิจัยที่ส่งผลให้งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ทำให้งานสำเร็จ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอื่น ๆ</p>	<p>- บทบาท/คุณลักษณะสำคัญของนักจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (ในพื้นที่/หน่วยวิจัย) นักวิจัยเชิงพื้นที่ นักบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ และที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.พื้นที่ อบต.อุดมพร มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ คือผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้ประสานงาน นำแนวคิดสู่การปฏิบัติ วางแผน สร้างทีมงาน สาธารณประโยชน์ โดยใช้การขับเคลื่อนวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ผ่านกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 2. ชุมชนต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นวิถีแห่งความต่อเนื่องและสร้างพลังให้กับชุมชน 3. ชุมชนใช้การประชาสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรมหนุนเสริมตามวันสำคัญต่างๆ ด้วยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพันธสัญญาทางใจ จนกระทั่งค่อยๆ

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	หลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์ในที่สุด
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (วัดได้และประเมินได้)	<p>การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานบุญประเพณี ถือเป็นข้อปฏิบัติและรับรู้ร่วมกันว่าไม่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งตามความประสงค์ของเจ้าภาพ โดยปฏิบัติกันทั่วไปในทุกหมู่บ้านของตำบล 2. งานประเพณี งดเหล้าเข้าพรรษา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน จากการจับกลุ่มและปฏิญาณ โดยวิถีกลุ่มพันธะสัญญาทางใจ มีผู้ประกาศและสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดพรรษา จำนวน 3 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
รูปธรรมความสำเร็จ	<p>(Outcome) เช่น นวัตกรรมหรือองค์ความรู้เด่นของแผนงาน/งานวิจัย</p> <p>นวัตกรรมการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน คือ วิธีการบริหารจัดการตนเองของชุมชนเพื่อการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>อบต.อุดมพร ใช้การประชาสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างเข้มแข็ง และดำเนินการ ต่อเนื่องจากการของรัฐในโครงการหมู่บ้านศีล 5 และโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วจะส่งผลให้มีผู้ ปฏิญาณตน ลด ละ เลิก ตลอดชีวิต เช่น เป็นการปฏิญาณกับตนเอง และกลุ่มเพื่อนจำนวน 3 คน มีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 20 คน มีผู้ปฏิญาณตน งด ลด ละ เลิก เข้าวัดประจำวันพระ วันโกน วันศีลจำนวน 7 คน และถ้าวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ของชุมชนยังเข้มแข็ง ถึงแม้ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่เป็นที่รับรู้และเกิดเป็นแนวปฏิบัติชุมชนแล้ว วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธของอุดมพร จึงมีผลให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดกลุ่มความร่วมมือลดเหล้าโดยชุมชนเอง ชุมชนอุดมพรเป็นบทเรียนที่ถูกขับเคลื่อนไปอย่างซ้ำๆ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ปัญหาโดยวิถีธรรมชาติ ของสังคมวิถีพุทธ</p>
สิ่งที่ผู้ดบังเกิด/ประโยชน์ และคุณ ค่าตามศาสตร์ พระราชา	<p>ผลจากการดำเนินงานพบว่าชุมชนท้องถิ่น มีการดำเนินงานและเกิดคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้</p> <p>เงื่อนไขด้านความรู้ ชุมชนท้องถิ่นได้มีการสร้างความรู้ของตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม และใช้วัฒนธรรมวิถีพุทธ หมู่บ้านศีล 5 เป็นทุนทางสังคมของท้องถิ่น ส่งผลให้ได้กลุ่ม การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงโรคที่เกิดจากการดื่มสุรา ลดค่าใช้จ่ายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การจัดงานต่างๆ ผู้นำให้ความรู้และกระตุ้นเพื่อให้เกิดบรรยากาศผ่านกิจกรรมวิถีพุทธ วันพระ และวันศีล</p> <p>เงื่อนไขด้านคุณธรรม มีผู้นำต้นแบบซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นนักรณรงค์สู่การขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภค</p>

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<p>เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตามพันธะสัญญาทางใจของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การให้ออกาส การช่วยเหลือ เป็นการหลอมรวมแบบค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจปัญหา และการจัดการปัญหาโดยความพอประมาณ เห็นความทุกข์ร้อนของผู้อื่น เช่นครอบครัว เป็นพื้นฐานของคุณธรรม และความสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคม</p>
<p>จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา</p>	<p>จุดเด่น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำโดยธรรมชาติ ผู้ใหญ่บ้านและการใช้วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธในการขับเคลื่อนกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและความตระหนักเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ 2. ปัจจัยด้านสถานการณ์ปัญหาาร่วมกัน สถานการณ์ปัญหาของกลุ่ม ที่ปฏิญาณตนเลิกแอลกอฮอล์ ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวและสุขภาพ เป็นตัวผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน 3. การใช้ทรัพยากรของชุมชนวิถีความสัมพันธ์ระดับเครือข่ายในที่ถ่งถิ่น ในการให้กำลังใจและส่งเสริมการเลิกเหล้า <p>จุดที่ควรพัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ อบต.อุดมพร โดยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในฝ่ายการการสาธารณสุข เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆ เช่น เทศบาลเฝ้าไร่ และขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับชุมชนต่อไป 2. ผู้นำระดับนโยบายของท้องถิ่น ภาครัฐควรระบุแผนการพัฒนาให้อยู่ในวาระประจำของภารกิจและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำการเพื่อการรณรงค์ด้านสุขภาพะ ประเด็นแอลกอฮอล์ จะทำให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 3. เสนอให้ ภาครัฐ อบต. ควรกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาด้านแอลกอฮอล์สำหรับชุมชนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่คิดว่าจะเลิกดื่ม ได้แก่ การเชิญชวนตกลงว่าใคร จะร่วมโครงการ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการทำความดี ในวาระต่างๆ เช่น ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการลงนามปฏิญาณตนร่วมกัน - สร้างกระแสในชุมชน ได้แก่ การเดินรณรงค์ในชุมชนโดยเน้นเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีส่วนร่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เสียงตามสาย - สร้างบุญร่วมกัน ได้แก่ วัดมีกิจกรรมวันพระทำบุญและให้กำลังใจ และจัดธรรมะเสวนาคณเล็กเหล้า เพื่อตอกย้ำให้กำลังใจ พระสงฆ์ออกไป เยี่ยมบ้านสอบถามสารทุกข์สุขดิบ

ประเด็นการเขียน	แนวการเขียน
	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างกำลังใจต่อเนื่อง โดยนักรณรงค์ทำการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำกรณี การแก้อาการอยากเหล้า - สร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กและเยาวชน โดยโรงเรียนผ่านโรงเรียน มีกิจกรรม “พ่อแม่จำ ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” หรือกิจกรรม “ขอค่าเหล้าของพ่อเป็น ค่าเรียนของ ลูก” หรืออื่นๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมของนักเรียน และให้นักเรียน ร่วมแก้ปัญหาให้ กำลังใจผู้ปกครองไปพร้อมกับชุมชน - สร้างเสริมรายได้และให้มีงานทำ โดยในกลุ่มคนเลิกเหล้ามีการทำงาน ร่วมกัน และจัดสวัสดิการเพื่อบริหารกลุ่มโดยส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพ - สร้างประเพณีที่ดีให้ลูกหลาน ได้แก่ งานประเพณี งานเลี้ยง ปลอดภัย เพราะงานประเพณีของคนไทยจะมีการจัดเลี้ยงเหล้าเป็นค่านิยมทำให้คนตั้งใจเลิก เหล้าทำใจลำบาก จึงต้องมีการรณรงค์ หรือเป็นกติกากลุ่มคน ให้งานทุกชนิดปลอดภัย เช่น งานศพ บุญบั้งไฟ กีฬา งานเลี้ยงต่างๆ เป็นงานปลอดภัยตลอดไป เป็น ต้น <p>ทั้งนี้ต้องได้รับการขับเคลื่อนผ่าน นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารใน ท้องถิ่น คือ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล</p>
<p>แนวทางการพัฒนา</p> <p>ต่อเนื่อง</p>	<p>- สิ่งที่ต้องทำต่อในโครงการหลังจากสิ้นสุดโครงการเพื่อต่อยอดขยายผล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้นำระดับนโยบายของท้องถิ่น ภาครัฐควรระบุแผนการพัฒนาให้อยู่ในวาระ ประจำของภารกิจและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำการเพื่อการรณรงค์ด้าน สุขภาวะ ประเด็นแอลกอฮอล์ จะทำให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็น รูปธรรมมากขึ้น 2. รายงานสภาพปัญหาและผลจากการดำเนินงานและเสนอแนวคิดเพื่อการ พัฒนาให้กับ ภาครัฐ อบต.อุทุมพร
<p>บทสรุปการดำเนินงาน</p>	<p>- สรุปภาพรวมผลการสังเคราะห์ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของ แผนงานวิจัย (research mapping research project และ public policy)</p> <p>เกิดกลุ่มจัดการตนเองด้านการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่เป็นทางการ ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยใช้วิถีวัฒนธรรม ชาวพุทธ บูรณาการกับกิจกรรม วันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนา</p>